

น.เวนแชสเลาส์
มรณสักขี
น.ลอเรนซ์ รุยส์
และเพื่อนมรณสักขี

สดด 114:1,2,3-4
ทำวัตรเช้าที่ 1



บทอ่านที่ 1

ปญจ 3:1-11

มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีเวลาสำหรับกิจการต่าง ๆ ภายใต้อำนาจฟ้า
มีเวลาเกิด และเวลาตาย เวลาปลูก และเวลาถอนสิ่งที่ปลูก เวลาฆ่า และเวลา
รักษาให้หาย เวลาเรือท่าลาย และเวลาก่อสร้าง เวลาร้องไห้ และเวลาหัวเราะ เวลาไว้
ทุกข์ และเวลาเต้นรำ เวลาโยนก้อนหินทิ้ง และเวลาเก็บรวบรวมก้อนหิน เวลาสวมกอด
และเวลาละเว้นการสวมกอด เวลาแสวงหา และเวลาสูญเสีย เวลาเก็บรักษา และเวลา
โยนทิ้ง เวลาฉีก และเวลาเย็บ เวลานั่งเงียบ และเวลาพูด เวลารัก และเวลาเกลียด
เวลาทำสงคราม และเวลาสันติ

คนงานได้ประโยชน์ได้จากงานยากลำบากของตน ข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่
พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำ พระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา แต่ทรง
ใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้น
และการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำ

พระวรสาร

ลก 9:18-22

วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียว บรรดาศิษย์เข้ามา
เฝ้า พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ประชาชนว่าเราเป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็น
ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างว่าเป็นเอลียาห์ บ้างว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับ
คืนชีพ” พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์
คือพระคริสต์ของพระเจ้า” พระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใด

พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส
มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่จะกลับคืนชีพ
ในวันที่สาม”

พระองค์ตรัสกับทุกคนว่า “ถ้าใครใคร่ตามเรามา ก็ให้เขาละตนเอง แยกไม่กางเขน
ของตนทุกวันและติดตามเรา เพราะผู้ที่ใคร่จะให้ชีวิตของตนรอด ก็จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น
ส่วนคนที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นก็จะได้ชีวิตรอด”



ข้อคิด

“เขารู้ว่าเราเป็นใคร” แล้ว “เรารู้ว่าเราเป็นใคร”

ชายคนหนึ่งในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อบ้านที่ดี เวลาทำงานอาจจะเป็นเจ้านาย
ที่น่ารัก เขาอาจจะมีลูกและเป็นลูกของชายชราและหญิงสาวผู้โสด

หญิงคนหนึ่งในครอบครัวอาจจะเป็นแม่บ้านที่ดี เวลาทำงานอาจจะเป็นเจ้านายที่
ละเอียดรอบคอบ เขาอาจจะมีลูกและเป็นลูกของชายชราและหญิงสาวผู้โสด

แต่เราทุกคนเป็นคน เป็นมนุษย์ และในความเชื่อเราคือลูกของพระ ไม่มีชื่อนไหน
ในบัตรประชาชนเพื่อกรอกว่าเราเป็นลูกของพระ ในมุมศาสนาเล็ก ๆ ที่เราอาจจะกรอก
แบบเต็มใจ หรือไม่เต็มใจ แต่เมื่อเรากำเนิดและรับศีลล้างบาป เมื่อนั้นสิทธิ์แห่งการ
เป็นลูกของพระก็เริ่มขึ้น คุณมีสิทธิ์นั้น คุณใช้สิทธิ์นั้น...?

วันที่ 28 กันยายน 2555

ลก 9.18-22

สำหรับคนจีน เลข 8 เป็นเลขนำโชค ดังนั้น กีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่เบijing ในปี 2008 จึงมีพิธีเปิดเป็นทางการเวลา 8 นาฬิกา ก่อน สองทุ่มในเดือน 8 และปี 2008. ส่วน 8 คูณ 5 เป็นตัวเลขที่เป็นมหาโชค ราวกับว่าความสำเร็จของเกมขึ้นกับความคิดที่เกี่ยวกับเลข. แต่ไม่ว่าดาวราศีที่นำโชคหรือไม่ก็ตาม แม้กระทั่งมีการเตรียมงานอย่างมืออาชีพแล้วก็ตาม พวกเขาพูดว่า ในชีวิตจริงก็มีสิ่งร้ายเกิดขึ้นอยู่ดี. สิ่งร้ายมา และคนเลวก็มา. ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์ใน โลกที่สมบูรณ์ เช่นเดียวกับชีวิตที่สมบูรณ์ สิ่งที่ชัดเจนคือ ความคิดที่ข้าพเจ้าเห็นในพระวรสารวันนี้. เมื่อเรายืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ของพระเจ้า. เราเชื่อในการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระองค์. เราเชื่อว่า สิ่งไม่ดีอาจเกิดขึ้นในชีวิตของเรา. ความผิดหวังและความสับสนก็จะตามมา. คาดว่า จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทอดทิ้งและการปฏิเสธ. เราเผชิญกับการทดลอง ปัญหาและความยากลำบากเสมอ และกางเขนเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามพระเยซูเจ้า. อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเชื่อในพระองค์ เรามั่นใจว่าจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้. คนไม่ดีจะไม่ได้หัวเราะครั้งสุดท้าย. ความจริง ไม่มีสิ่งใดเลย แม้กระทั่งความตายที่เป็นสิ่งสุดท้าย. ความรักและอำนาจแห่งพระเยซูเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจะชนะ เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ชนะที่แน่นอน